

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาพุทธะผู้ที่มีจิตใจเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนา ตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาพระพุทธเจ้าของเรา เรียกว่าเป็นศาสดาเอกของโลก ก็คือว่า ชำนพื้นความชั่วออกจากกรรมะ ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของคน พระองค์ได้ค้นคว้า ได้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมจนสามารถรู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เอง เพื่อให้พ้นทุกข์ภัยจากความทุกข์ทั้งหลาย พวกเราทั้งหลาย ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ จากครูบาอาจารย์ที่ได้จดจำนำคำสอนมาจนถึงพวกเรา ก็ถือว่าเป็นผู้โชคดี บางท่านบางที่อาจจะ ได้เกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วในสองพันห้าร้อยกว่าปีนี้ บางคนอาจจะ เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่หรือตกนรกอยู่ก็มี แต่กลับมาทำคุณงามความดีและ ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วโชคดีได้พบพระพุทธศาสนาที่มีเหตุมีผล ว่าทำดีมีความสุข ทำบาปความชั่วมีความทุกข์ ทุกคนไม่ต้องการความทุกข์ ต้องการแต่ความสุข จึงแสวงหาหนทางเดินในวิถีชีวิตของเรา ให้ไปทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมดับทุกข์ ในพระศาสนาที่สอนเอาไว้ พวกเรามีความตั้งใจทุกท่านทุกคน เรียกว่า มีเจตนาดีจากจิตจากใจ คุณงามความดีที่เกิดจากจิตจากใจ ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า คนจะทำบุญทำทานการกุศลได้ก็เพราะจิตเจตนาที่เลื่อมใส เพราะฉะนั้น พวกเราได้มีเจตนาที่ดีมาจากจิตใจที่เลื่อมใส มีความเชื่อมั่นตามคำสอนของพระพุทธองค์แล้ว ภิกษุทั้งหลายในสมัยครั้งพุทธกาล ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระโอรสของพระพุทธองค์แล้ว ได้พากันบรรลुरुธรรม และนำมาแนะนำสั่งสอนญาติโยมให้ประพฤติปฏิบัติ ก็เลยมารู้ตามความเป็นจริงของสังฆธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ว่า การทำดีนี้จะไปอยู่ที่ไหนๆก็แล้วแต่ ทำดีย่อมมีความสุข เรียกว่า เหตุดี ผลก็ดี ถ้าหากเหตุไม่ดีผลก็ออกมาไม่ดี อยู่ที่ไหน ทำอะไรที่ไหนบ้านเมืองใด ก็ไม่นำความทุกข์มาให้แก่เขาทั้งหลาย...

...ถ้าเรามามองดูโลกในปัจจุบันนี้ มันเจริญแต่ด้านวัตถุ แต่จิตใจคนเรามันเจริญหรือไม่ เป็นข้อสำคัญ ..เหตุฉะนั้น..จึงมีการเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจ เพื่ออยากให้อใจของเรามีความสุข จะพูด จะทำ จะคิดสิ่งใด ก็จะทำไปในทางที่ถูกต้อง นี่เป็นข้อสำคัญที่พวกเราพากันสนใจปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา เมื่อได้เกิดขึ้นมาแล้ว เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีแข็งมีขา มีหูมีตา สมบูรณ์ทั้งผู้หญิงผู้ชาย จึงเป็น โชคดี การได้บังเกิดเป็นมนุษย์จึงถือว่าเป็น โชคลาภอันดี มนุษย์เป็นผู้ที่มีจิตสูงกว่าสัตว์ทั้งหลาย ตั้งแต่แม่มดตัวเล็กๆก็ดี ไปจนถึงตัวใหญ่ๆเท่าช้างก็ดี มนุษย์สามารถดูแลคุ้มครองได้ สามารถนั่งอยู่บนหัวช้างบังคับให้ไปที่นั่นที่นี้ได้ เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นเอง บัดนี้เราจะทำให้เหมาะสมกับการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ฉลาดฉลาดในการหาทางพ้นทุกข์ หาทางมีความสุขที่จะดำเนินชีวิตให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขที่ได้อยู่ด้วยกัน อันนี้เป็นข้อสำคัญที่สุด เหตุฉะนั้น เราทุกท่านที่มาทำบุญทำทานการกุศลเป็นญาติธรรมด้วยกัน มาอยู่ด้วยกัน

ร่วมมือกัน ทำบุญด้วยกันตามที่ท่านหาได้ของตน ทำชีวิตให้มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ที่สุด ที่ได้เกิดมาในชาตินี้ เหตุฉะนั้นผู้ใดทำคุณงามความดี ชาติต่อไปก็ไปเกิดในที่ดีขึ้น ไปเรื่อยๆ เจริญขึ้นไปเรื่อยๆ อันนี้เป็นหนทางที่พวกเราพากันปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเอง มีทาน ศีล ภาวนา มีการชำระกิเลสให้หมดจดออกจากดวงใจ ให้จิตใจผ่องแผ้วใสสะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์ จากกิเลส ความโลภความโกรธความหลง ปลดปล่อยออกจากดวงใจให้สิ้นไป ให้ใจนั้นมีอิสระ เรียกว่าใจฉลาด ใจมีวิชาความรู้ รู้ เรียกว่าพุทธ ุทธก็คืออะไร พุทธแปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานตื่นจากกิเลสทั้งหลาย รู้ว่ากิเลสเป็นอย่างไร จะแก้ไขอย่างไร จะละปล่อยวางอย่างไรจากกิเลส ทุกข์ในใจก็ไม่เกิด ความแค้นขึ้นเบิกบาน มีความสุขเมื่อนึกถึงคุณงามความดี รื่นเริง เรียกว่าผู้ที่มีคุณธรรม ทำให้ตนเองมีความสุขความสบาย ความสุขความเจริญเกิดขึ้น...

...เหตุฉะนั้น ก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมเป็นผู้ที่มีความปลื้มใจดีใจ ในชีวิตของตนเองที่ได้ทำคุณงามความดี ตามการทำมาหาได้ของตนเองนั้น ผลบุญผลประโยชน์ทั้งหลายก็จะติดสอยห้อยตามอำนาจความสะดวก ส่งเสริมให้เรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากขึ้น ให้เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ให้มีที่พึ่งพาอาศัยเป็นหนทางเดิน.. ก็ขออำนาจอวยพรให้ทุกท่านที่มีจิตเจตนาตั้งใจดีแล้ว เจตนาเป็นบุญ บุญคือความสุข หากมีจิตประสงค์จ้านงค์ปราณาสั่งใดไว้ในใจแล้ว ก็ขออำนาจบุญกุศลจงดลบันดาลให้ทุกท่าน ให้ประสบพบเห็นสิ่งที่ตนเองพึงปราณาโดยทั่วกัน...ขอเจริญพร...